

Thái Bình kiên định mục tiêu tăng trưởng

Năm 2024, Thái Bình đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 8,5 - 9%. Sáu tháng đầu năm, trong bối cảnh nhiều khó khăn, kinh tế của tỉnh vẫn duy trì được đà tăng trưởng, GRDP tăng 7,96% so với cùng kỳ năm 2023, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố và thứ 7 vùng đồng bằng sông Hồng. Kết quả đó sẽ tạo tiền đề quan trọng giúp Thái Bình hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.



Sản xuất ở Công ty TNHH Logitex (cụm công nghiệp Vũ Ninh, Kiến Xương).

Ảnh: KHẮC DUẤN

Giữ vững ngành công nghiệp là đầu tàu của nền kinh tế

Với vai trò tích cực là đầu tàu của nền kinh tế, 6 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2023, giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt gần 44.600 tỷ đồng, đạt 39,5% kế hoạch, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2023. Nổi bật nhất là sự tăng trưởng của lĩnh vực thương

mại, dịch vụ với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 39.100 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2023; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.291 triệu USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2023; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 909 triệu USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2023. Cùng với đó, nhiều lĩnh vực có giá trị tăng cao như: sản xuất truyền tải và phân phối điện ước đạt 6.871 tỷ đồng,

tăng 52% so với cùng kỳ năm 2023; công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt hơn 37.400 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2023...

Ông Trần Huy Quân, Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Ngay từ đầu năm, ngành công thương chủ động tham mưu cho tỉnh tổ chức phát động doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; gặp mặt, chúc tết doanh nghiệp; khởi công, khánh thành một số dự

án lớn, tạo không khí sôi nổi, thi đua sản xuất, kinh doanh và quảng bá môi trường đầu tư của tỉnh; đồng thời, tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thương mại điện tử để tìm kiếm, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất nhập khẩu. Để giữ vững vai trò đầu tàu của nền kinh tế, từ nay đến cuối năm ngành công thương tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án cơ cấu lại ngành công thương; chú trọng rà soát, tham mưu tháo gỡ kịp thời các khó khăn trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các dự án lớn, để các dự án sớm đi vào hoạt động, tạo năng lực sản xuất mới trong toàn ngành.

Bứt phá từ thu hút đầu tư

Để duy trì đà tăng trưởng kinh tế, một trong những giải pháp quan trọng được tỉnh quan tâm thực hiện đó là thu hút đầu tư thu hút đầu tư. Đến ngày 19/6, thu hút vốn đầu tư của tỉnh đạt gần 7.800 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 230 triệu USD, gấp 5,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Với phương châm coi việc của nhà đầu tư

là việc của tỉnh, Thái Bình đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào tỉnh; tổ chức thành công các đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến đầu tư tại Đức, Thụy Sĩ, Hungary, Hà Lan, Pháp, Bỉ; tổ chức làm việc với các đoàn công tác, tập đoàn lớn trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, nghiên cứu, khảo sát tại tỉnh; đồng thời, tập trung chỉ đạo rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ông Zhu Yin Fu, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Lotes Việt Nam cho biết: Chúng tôi quyết định lựa chọn Thái Bình làm địa điểm đầu tư bởi Thái Bình có môi trường kinh doanh, văn hóa an toàn; đặc biệt là có sự hỗ trợ rất tích cực của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Liên Hà Thái và các sở, ngành, địa phương đối với doanh nghiệp. Chính vì thế, việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chân kết nối ram máy tính, cấp nối dùng cho máy tính và thiết bị điện tử của Công ty có rất nhiều thuận lợi. Chỉ sau 1 năm xây dựng, đến cuối tháng 2/2023 nhà máy đã đi vào hoạt động giai đoạn 1.

Đồng bộ các giải pháp

Không chỉ giữ vững ngành công nghiệp là đầu tàu của nền kinh tế đồng thời tạo sự bứt phá từ thu hút đầu tư, từ nay đến cuối năm, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cũng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đã đề ra.

Là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất tỉnh, 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của huyện Thái Thụy ước đạt hơn 15.240 tỷ đồng, tăng 8,63% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, khu vực

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024:

- GRDP ước đạt 33.657 tỷ đồng, đạt 45,8% kế hoạch, tăng 7,96% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,82%; khu vực công nghiệp tăng 17,42%; khu vực xây dựng tăng 6,15%; khu vực dịch vụ tăng 5,98%;
- Tổng giá trị sản xuất ước đạt 93.057 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,1%; giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 7,7%; giá trị sản xuất dịch vụ tăng 6,2%;
- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 21%; công nghiệp và xây dựng chiếm 42,1%; dịch vụ chiếm 30,7%; thuế sản phẩm chiếm 6,2%.

nông, lâm, thủy sản ước tăng 2,65%; khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản ước tăng 11,9% và khu vực thương mại, dịch vụ ước tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023. Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thời gian tới, Thái Thụy quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chủ động triển khai đầy đủ các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh; ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành; phân bổ giá trị sản xuất năm 2024 tăng 15,93% so với năm 2023.

Trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, các địa phương tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông theo kế hoạch; nghiên cứu xây dựng quy hoạch vùng sản xuất, nghiên cứu, xác định sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu và phát triển ngành nông nghiệp; tăng cường giám sát, phòng, chống dịch bệnh nhất

là các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công; tập trung quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước, chủ động khai thác các nguồn thu, có giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu hiệu quả...

Ông Tăng Bá Phúc, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh đánh giá: Những chỉ số kinh tế 6 tháng năm 2024 cho thấy bức tranh kinh tế của tỉnh có nhiều tín hiệu phục hồi và có xu hướng tăng tiến. Một số "trụ đỡ", lĩnh vực quan trọng như đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, sản xuất công nghiệp tiếp đà tăng tiến; thương mại, dịch vụ sôi động trở lại... Đây chính là những dấu hiệu đáng mừng thể hiện xu thế chủ động đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực và là cơ sở để tỉnh có thể hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra.

MINH HƯƠNG

10 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội ở Quỳnh Phụ

Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Quỳnh Phụ triển khai nhiều giải pháp để người dân được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phát triển sản xuất. Nhờ được vay vốn, nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

"Phao cứu sinh" của người nghèo

4 năm trước, gia đình bà Ngô Thị Bé, thôn Hiệp Lực, xã An Khê là một trong những hộ nghèo của xã. Hoàn cảnh gia đình bà rất khó khăn khi chồng mắc bệnh nặng thường xuyên phải đi viện, con trai chạy thận nhân tạo, sức khỏe của bà yếu. Năm 2020, thông qua tổ vay vốn của địa phương, gia đình bà được vay 70 triệu đồng từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Phụ. Từ nguồn vốn này, gia đình bà mua 3 cặp bò giống, cải tạo đất để trồng cỏ nuôi bò, nuôi cá, trồng cây ăn quả. Sau một thời gian chăm sóc, những cặp bò giống sinh sản đã mang lại nguồn thu, trung bình mỗi năm lợi nhuận

mang lại khoảng 30 triệu đồng giúp bà mua sắm được đồ dùng sinh hoạt, có tiền chữa bệnh cho chồng, con, vươn lên thoát nghèo.

Phần khởi vi đã thoát nghèo, bà Bé xúc động cho biết: Hiện nay, nguồn vốn vay tuy có nhiều nhưng các điều kiện để được vay đòi hỏi cao, nhất là với người nghèo. Rất may, khi chúng tôi tiếp cận với nguồn vốn từ chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo của Ngân hàng CSXH với mức lãi suất thấp nên rất yên tâm để phát triển sản xuất.

Cũng như gia đình bà Bé, gia đình anh Đỗ Nhật Anh, thôn Tái Giã, xã Quỳnh Hưng có nhu cầu vay vốn để mở rộng sản xuất. Từ một cơ sở nấu rượu nhỏ, nhờ nguồn vốn vay 120 triệu đồng của Ngân hàng CSXH, đến nay cơ sở của anh đã được đầu tư máy móc hiện đại để đáp ứng nhu cầu thị trường. Anh Nhật Anh cho biết: Qua trình vay vốn, tôi đã tìm hiểu một số ngân hàng nhưng lãi suất cao nên đã tìm đến Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Phụ để vay vốn với lãi suất thấp hơn,

thời gian trả vốn vay cũng lâu hơn. Từ số vốn vay được, tôi mở rộng xưởng, đầu tư máy móc hiện đại đổi mới quy trình sản xuất, nhờ đó sản lượng cung cấp ra thị trường lớn hơn, thu nhập cũng cao hơn trước.

Đồng hành cùng người dân

Năm 2014, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp vào cuộc hơn nữa và quan tâm đúng mức tới hoạt động tín dụng CSXH. Tại Quỳnh Phụ, trên cơ sở Chỉ thị số 40-CT/TW, huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng CSXH là hoạt động thường xuyên, tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng CSXH gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Phòng giao

dịch Ngân hàng CSXH huyện cho biết: Trong giai đoạn 2014 - 2024, Quỳnh Phụ chỉ đạo các địa phương quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ Ngân hàng CSXH các cấp về trụ sở, cơ sở vật chất, cân đối nguồn vốn từ ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân tham gia gửi tiền tại Ngân hàng CSXH. Nhờ đó sau 10 năm triển khai, công tác vay vốn đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đang triển khai hơn 10 chương trình tín dụng chính sách. Tổng doanh số cho vay từ đầu năm 2014 đến nay đạt trên 1.439 tỷ đồng với 52.087 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; doanh số cho vay đạt 1.133 tỷ đồng, bằng 78,7% doanh số cho vay. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp cho 1.670 lượt hộ nghèo, 4.623 lượt hộ cận nghèo, 3.242 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, tạo việc làm cho 2.702 lao động, tạo điều kiện cho 25.697 lượt hộ gia đình được vay vốn nước sạch vệ sinh môi trường hợp chuẩn. Đến ngày 30/4/2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 603 tỷ đồng, tăng hơn 315 tỷ đồng so với năm 2014, với 13.374 hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, bình quân mỗi hộ dư nợ 45,13 triệu đồng, tăng 25,67 triệu đồng/hộ so với năm 2014. Người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do Ngân hàng CSXH cung cấp.

Những kết quả đạt được về tín dụng CSXH do Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Phụ thực hiện đã góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước đề ra về phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

NGUYỄN CƯỜNG

Ông Toan "đay" giữ lửa làng nghề

Về xã Duyên Hải (Hưng Hà), không khó để bắt gặp hình ảnh những sợi đay vàng óng phoi ngoài sân nhà hay người dân ngồi tỉ mỉ xe từng sợi đay. Tất cả đã tạo nên bức tranh về làng nghề xe đay mang đậm nét xưa cũ. Để góp phần giữ lửa nghề truyền thống của ông cha là sự nỗ lực của địa phương và ông Toan "đay".

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến thăm cơ sở gia công sợi đay của ông Bùi Huy Toan là những khung cử vắn được ông giữ gìn và trong kho đầy ắp sợi đay. Nhặc ngang tra, ông bồi hồi kể về kỷ ức của làng nghề xưa. Theo ông Toan, trước đây Duyên Hải vốn nổi tiếng với nghề làm dây thừng, dây chèo. Ngày ấy cả làng không nhà nào không làm nghề, ai cũng biết làm, dù nhỏ hay lớn. Làng nghề hưng thịnh giúp nhiều gia đình khá giả, có "cửa ăn của để". Khi những sản phẩm dây thừng, dây chèo không còn thịnh hành, làng nghề cũng dần mai một. Người thì chọn đi làm ăn xa, có người chọn công việc khác để mưu sinh.

Người ta lần lượt bỏ nghề còn ông Toan vẫn mãi đầu đầu làm thế nào để nghề xe đay truyền thống được duy trì. Với ý nghĩ đó, ông bắt đầu đi thu mua nguyên liệu ở khắp nơi để mang về cho bà con trong xã làm. Sau thời gian buôn bán, có thêm kinh nghiệm, ông dần trở thành đầu mối giúp bà con tiêu thụ sản phẩm. "Tôi gắn bó với nghề xe đay từ năm 1993 hơn 30 năm rồi, trước đây tôi phải đạp xe chở sợi đay Duyên Hải đến khắp nơi trong và ngoài tỉnh để

xây dựng thương hiệu. Tôi cũng từng không ít lần đốt bỏ hàng chục tấn sợi đay vì không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật" - ông Toan chia sẻ.

Khó khăn bủa vây nhưng khát khao giữ lửa làng nghề không cho phép ông dừng lại. Ông tiếp tục nâng cao tay nghề cho bà con, liên kết với nhiều công ty để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm, đưa sợi đay thoát ra khỏi lũy tre làng. Thành công đến với người biết nỗ lực, nụ cười đã nở trên môi ông sau nhiều ngày tháng kiên trì với nghề. Ông cho biết: Hiện nay, sản phẩm tiêu thụ chủ yếu ở thị trường Trung Quốc, Đài Loan. Trung bình mỗi năm tôi có thể cung cấp cho các công ty khoảng 100 tấn sợi đay, sợi cỏi và bèo tây, cho doanh thu khoảng 5 tỷ đồng. Hiện tại có khoảng 400 nhân công trong xã đang làm việc cho cơ sở của tôi, chủ yếu là lao động nông nhân.

Nhờ có cơ sở của ông Toan nên hơn 20 năm nay bà Nguyễn Thị Dị, 70 tuổi, thôn Khả Tân có hộ phát huy tay nghề trong những ngày nông nhàn. Bà cho biết: Công việc này không chỉ giúp tôi có thêm thu nhập trang trải cuộc sống mà còn mang lại niềm vui, sức khỏe. Mỗi tháng tôi có thêm nguồn thu khoảng 3 triệu đồng từ việc làm sợi đay.

NGUYỄN TRIỆU



Gia đình anh Phan Nguyễn Toàn Thắng, xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳnh Phụ để cải tạo ao nuôi cá.



Cơ sở làm sợi đay của ông Bùi Huy Toan, thôn Bùi Minh, xã Duyên Hải (Hưng Hà).